

ตลาดนัดเบอร์วันฟู้ด ทอรับวิถีชีวิตใหม่

ช้อปปลอดภัยสไตล์ New Normal พร้อมอุดหนุน

สินค้าออร์แกนิกจากเกษตรกร



ตลาดนัดเบอร์วัน งาม 2 บางนา กม. 8 ทอรับวิถีชีวิตใหม่ สดชื่น สดใส สดใหม่สไตล์ New Normal ในงาน “ตลาดนัดเบอร์วันฟู้ด” พร้อมพบกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมฟู้ดตลอดทั้งงาน ฟู้ดที่ได้ช้อปสินค้าออร์แกนิก ราคาย่อมเยาส่งถึงมือจากเกษตรกรโดยตรง ฟู้ดที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤติ และฟู้ดที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ด้วยมาตรการคัดกรองคนเข้าพื้นที่

คุณปรีชาวัฒน์ ยอดดี ผู้จัดการทั่วไปตลาดนัดเบอร์วัน งาม 2 กล่าวถึง การจัดงาน “ตลาดนัดเบอร์วันฟู้ด” ว่าเป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทนัดเบอร์วัน ผู้พัฒนาตลาดนัดเบอร์วันงาม 2 ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยกลุ่มนี้เป็นเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มสมาคมเกษตรกรอินทรีย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 200 ท่าน มีที่ดินเพื่อการเพาะปลูกรวมกว่า 1,000 ไร่ กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ สมุทรสาคร พิษณุโลก นนทบุรี นครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การจำหน่ายสินค้าลดลง เนื่องจากสินค้าออร์แกนิกส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บได้เป็นเวลานานเหมือนสินค้าบางชนิดที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ส่งผลให้รายได้เลี้ยงปากท้อง ครอบครัวหายไปกว่าครึ่ง ตลาดนัดเบอร์วัน งาม 2 จึงมองว่าจะทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้และกลุ่มอื่นๆในอนาคต ดังนั้นเมื่อรัฐบาล

ปลดล๊อคดาว์น ผู้คนออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ เราจึงตั้งใจช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกลุ่มแรก เพราะเป็นกลุ่มที่มีสายป่านสั้น หากไม่ช่วยกันสนับสนุนเกษตรกร อาชีพหลักที่เป็นหัวใจของชาติ อาจส่งผลให้วงล้อของการเกษตรกรรมสูญหายไป

นอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ตลาดนัดเบอร์วันราม 2 เอง ยังช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกพื้นที่ 111 ไร่ ด้วยส่วนลดพิเศษและยกเว้นค่าเช่า สำหรับพื้นที่ที่ถูกล๊อคดาว์นจากภาครัฐ เพื่อเคียงข้างผู้ประกอบการให้สามารถต่อสู้กับภาวะวิกฤติไปได้ นอกจากนี้ เรายังเพิ่มช่องทางขายผ่านออนไลน์ จัดบริการเดลิเวอรี่ “ตลาดนัดเบอร์วันราม 2 รับหิ้ว ส่งถึงบ้าน” กระตุ้นยอดขาย เสริมหน้าร้าน พร้อมวางแผนช่วยเหลือร้านค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกร้านค้าในโครงการก้าวพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ด้านคุณชัชพิมล วัชรวิระโชค ประธานวิสาหกิจผู้ผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ ในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาด พ.เพชรพัชรฟาร์ม กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าสดใหม่ ตัดส่งตรงจากสวน ซึ่งพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ ที่เริ่มวิกฤติก็ไม่มีรายได้เข้ามาเลย การออกบุงจำหน่ายสินค้ากับตลาดนัดเบอร์วัน ราม 2 นับเป็นเรื่องที่ดีที่เข้ามาหลังวิกฤติ ซึ่งมั่นใจว่างานนัดเบอร์วันฟู้ดจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยงานนี้เรานำสินค้ามาจำหน่ายราคาพิเศษ อาทิ อินทผลัมสดพันธุ์บาร์ฮี และพันธุ์โคโนซี่ ผลไม้ยอดนิยมที่กำลังถูกจับตามอง นอกจากนี้ยังมีผลไม้ตามฤดูกาล ผักสลัดปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป สมุนไพร ในราคาเริ่มต้นเพียง 15 บาท

สำหรับผู้สนใจจุดหมุนสินค้าออร์แกนิกจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกโดยตรง สามารถเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดเบอร์วันฟู้ด” ได้ที่ตลาดนัดเบอร์วัน ราม 2 บางนา กม.8 ตรงข้ามม.รามคำแหง 2 ระหว่างวันที่ 10-19 ก.ค. 63 มาฟู้ดไปด้วยกัน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเฟสบุ๊คตลาดนัดเบอร์วัน ราม 2 <https://www.facebook.com/taladnumberone>